



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน  
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด  
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการใช้เงิน  
หรือทรัพย์สินบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสยึดมั่นใน  
คุณธรรมปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค  
และทรัพย์สินบริจาคเพื่อเป็นการสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
ราชการจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตสำเร็จเป็นธรรม สามารถ  
ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอตากฟ้าถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนดังต่อไปนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน  
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด  
จ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๒. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จัดทำข้อมูลสถิติการรับเงินบริจาค  
และทรัพย์สินบริจาคพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและ สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้กลุ่มงานรายงานข้อมูลให้  
สาธารณสุขอำเภอตากฟ้าทราบ

๓. หากพบว่ามีกระทำความผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็วและ  
หากการกระทำนั้นมีมูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัยละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากพบว่ากรณีเป็น  
การกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนิภาพร เชล่งวิทย์)  
สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า